



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวินัยและสอบสวน กองนิติการ โทร. ๘๑ - ๒๐๕๘, ๘๑ - ๒๐๕๙

ที่ อว ๖๗.๐๕.๒ / ๒๕๕ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งข้อมูล

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่ง มธ.

ตามที่สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยได้มีบันทึกถึงกองนิติการ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองนิติการ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ๒) O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรากฏตามบันทึกสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ที่ อว ๖๗.๑๕/๑๓๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

กองนิติการได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในกรณีดังกล่าวแล้ว จึงใคร่ขอแจ้งข้อมูลให้ทราบ ดังนี้

๑) O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกองนิติการ เมื่อมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่งมายังกองนิติการ ในเบื้องต้นกองนิติการจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลเข้าข่ายการทุจริตหรือไม่ อย่างไร โดยในการตรวจสอบนั้นอาจจะส่งเรื่องให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น หรือกองนิติการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเองโดยการมีหนังสือให้ส่วนงานชี้แจงและจัดส่งข้อมูล หรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในเบื้องต้น โดยเมื่อตรวจสอบแล้วถ้าเห็นว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเข้าข่ายการทุจริต กองนิติการจะดำเนินการเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สอบสวนหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมถึงแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำการทุจริตต่อไปด้วย

ส่วนวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนการทุจริตนั้น โดยหลักแล้วบุคคลภายนอกสามารถส่งหนังสือร้องเรียนการทุจริตมายังกองนิติการได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกอีกช่องทาง กองนิติการได้จัดให้มีตู้ไว้คอยบริการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จำนวน ๒ จุด ดังนี้

- (๑) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๑
- (๒) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บริเวณอาคารโดมบริหาร ชั้น ๒

๒) ๐๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไม่ปรากฏข้อมูลร้องเรียนการทุจริตมายังกองนิติการแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายนิติ ฤทธิดี)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนิติการ